

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 5/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số sở, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh: 6 tháng đầu năm, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Kinh tế có sự phục hồi rõ nét trên các lĩnh vực với tốc độ tăng trưởng 9,49% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn kế hoạch đề ra cả năm (9%), cao hơn bình quân cả nước (6,42%), đứng thứ 12 cả nước và đứng thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng. Hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại trạng thái bình thường, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021; đặc biệt, sản xuất công nghiệp tăng 18,2%, xếp thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng; xây dựng tăng 7,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 25,2%; lượng khách du lịch đến Thái Bình tăng 73%... Thu ngân sách

nhà nước đạt kết quả khá. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; một số dự án, công trình trọng điểm, kết nối quan trọng được tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng có bản được chỉ đạo quyết liệt; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Công tác lập và quản lý quy hoạch được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Tổng vốn đầu tư tăng 6 tháng đầu năm tính quy hoạch được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Tổng vốn đầu tư tăng 6 tháng đầu năm tính quy hoạch gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, doanh nghiệp mới thành lập tăng 40,5% về số lượng và tăng 53,4% về vốn so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ tốt đời sống nhân dân. An ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp trọng tâm đối với từng ngành, từng lĩnh vực nhằm thực hiện vượt trội các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các đại biểu đề nghị các cấp, các ngành phải tập trung cao độ thực hiện tối đa án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022; chủ động phòng, chống thiên tai; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chú trọng xây dựng

mô hình sản xuất mới, hiệu quả trong nông nghiệp. Cùng với đó, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra; tuyên truyền nhân dân sử dụng tiết kiệm và cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt; quản lý chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu; hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chú trọng tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính, thực thi công vụ của cán bộ, công ty chức vụ; khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết tình trạng thiếu nước sạch ở một số địa phương, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch khu vực nông thôn, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá rõ hơn những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đồng thời khẳng định những thành quả tỉnh đạt được là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu, đặc biệt trong 2 năm qua với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tất cả hướng đến mục tiêu tranh thủ thời cơ, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đà cho phát triển.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, những kết quả tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm chủ yếu trên nền tảng sẵn có,

chưa có sự chuyển biến rõ nét, tạo sức bật, đột phá, chưa đạt như kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Vì vậy, mỗi cấp, mỗi ngành phải đánh giá thấu đáo, phân tích kỹ lưỡng, nhìn nhận một cách thẳng thắn vào từng vấn đề thực tiễn đặt ra, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, những bất cập trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là những điểm nghẽn, nút thắt từ lâu ở một số lĩnh vực chưa được khơi thông... để khắc phục, tháo gỡ ngay trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022 là rất nặng nề, nếu không có quyết tâm cao, vượt qua chính mình, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế thì khó đạt được mục tiêu đề ra, bảo đảm sự phát triển bền vững. Đồng chí đề nghị mỗi cấp, mỗi ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực đối trọng tư duy, mạnh mẽ trong hành động để tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới, hình thành phương thức quản lý mới trong công tác quản lý, điều hành để tỉnh ta vươn lên tầm cao mới.

Từng ngành phải rà soát từng lĩnh vực mình phụ trách, nhất là những khó khăn, vướng mắc, bất cập, những vấn đề bức xúc để tháo gỡ cho bằng được. Đề cao kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, khắc phục ngay sự trì trệ trong công tác lãnh đạo, điều hành. Mỗi cán bộ phải xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, phạm vi lĩnh vực mình phụ trách, quản lý, đối mới tư duy, phương thức làm việc, đảm làm, đảm chịu trách nhiệm, tìm mọi cách để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn,

việc tổn đọng của ngành mình kéo dài, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất, đóng góp vào kết quả phát triển chung của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực và của tỉnh. Cùng với đó, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực, tháo gỡ các nút thắt, khơi thông các điểm nghẽn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận và tham gia ý kiến vào các báo cáo: Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác dân số trong tình hình mới.

NGUYỄN HÌNH

kiến đã cụ thể hóa nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động... Trên cơ sở những ý kiến đóng góp cụ thể, xác đáng tại hội nghị, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo quy định mới trình Ban Bí thư theo kế hoạch. Trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao mong tiếp tục nhận được sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ từ các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài trên cơ sở quy định mới được ban hành thay thế Quy định số 228-QĐ/TW, qua đó góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài ngày càng trong sạch, vững mạnh.

ĐAO QUYN

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao ý kiến đóng góp của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 228-QĐ/TW. Các ý

trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch Covid-19 bởi không ai an toàn khi vẫn có người mắc Covid-19, không có tỉnh, huyện, xã nào an toàn nếu các tỉnh, huyện, xã khác còn chống dịch. Thủ tướng nhấn mạnh, vắc-xin vẫn là vũ khí quyết định trong phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tiêm vắc-xin là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân. Mục tiêu thời gian tới là kiểm soát tốt dịch bệnh; đặt sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch; tiếp tục quán triệt phòng bệnh hơn chữa bệnh; phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thủ tướng đề nghị vẫn giữ 3 trụ cột chính là: xét nghiệm, cách ly, điều trị. Thực hiện 2K + vắc-xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác trong phòng, chống dịch. Bộ Y tế có

nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc Covid-19 mới, trong đó hơn 8,3 triệu người đã khỏi bệnh, hơn 10.690 người tử vong. Cả nước còn khoảng hơn 6.600 bệnh nhân đang điều trị. Số ca mắc mới, tử vong giảm mạnh so với hơn 3 tháng trước. Riêng tháng 6/2022, mỗi ngày, cả nước ghi nhận khoảng 600 - 700 ca mắc. Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tính đến hết ngày 3/7, Việt Nam đã tiêm được hơn 233 triệu liều, là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao nhất thế giới. Tuy nhiên, hiện nay, tốc độ tiêm vắc-xin chậm, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, có tình trạng tổn đọng vắc-xin ở trung ương và các địa phương.

Dự báo số ca mắc biến thể BA.5 có thể ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay, biến thể BA.5 của

tăng theo nhưng các cấp hội nông dân đã kịp thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều hình thức hỗ trợ giúp hội viên yên tâm sản xuất. Đồng chí đề nghị thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tập trung xây dựng, khuyến khích và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,

chăn nuôi; vận động hội viên nông dân đã kịp thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều hình thức hỗ trợ giúp hội viên yên tâm sản xuất. Đồng chí đề nghị thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tập trung xây dựng, khuyến khích và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,

hội viên về vốn, giống, kỹ thuật để hội viên yên tâm sản xuất. Hội viên nông dân cần tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tổ chức hội phát động; tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường.

Thứ tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN...

(*Tiếp theo trang 1*)

đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh bố trí phóng viên đưa tin về kỳ họp, tăng thời lượng phát sóng và tăng số lượng tin, bài; Sở Thông tin và Truyền thông đăng tin về kỳ họp trên cổng thông tin điện tử. Sau kỳ họp, chú trọng tuyên truyền hoạt động của các đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, ý kiến cử tri gửi HĐND tỉnh.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Buổi chiều, Ban giám sát tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã khám chữa bệnh cho 46.951 lượt người, trong đó có 3.631 lượt người điều trị nội trú. Bệnh viện chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 huyện Vũ Thư. Hiện nay, cơ sở vật chất của Bệnh viện đang có nhiều hạng mục, công trình xuống cấp; một số vật tư, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn đang thiếu, cần mua sắm thêm. Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi một số vấn đề về khó khăn, bất cập trong công tác khám chữa bệnh, đầu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế, tự chủ về định mức cán bộ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện chuyển đổi số... Lãnh đạo các bệnh viện mong tỉnh sớm chỉ đạo ngành chuyên môn ban hành hướng dẫn về công tác mua sắm, đầu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế để các đơn vị thực hiện đồng nhất và hướng dẫn thực hiện xã hội hóa trong các cơ sở y tế; bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn cho một số chương trình, dự án của ngành y; hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa các hạng mục, công trình xuống cấp.

Đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đại biểu gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và chuyển tới HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(*Tiếp theo trang 1*)

xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp hội đã giúp đỡ và động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình, tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 7.000 lượt hội viên, bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế cho trên 2.000 lượt hội viên, giúp trên 1.000 lượt hội viên vay vốn ngân hàng với tổng số dư đến nay 28 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa, tặng hàng chục sổ tiết kiệm trị giá từ 1 - 3 triệu đồng/sổ cho CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có 35 công ty, doanh nghiệp, 47 trang trại do CCB làm chủ, gần 500 gia trại, trên 600 gia đình nuôi thủy sản, tạo việc làm cho hàng trăm hội viên và con em hội viên CCB. Đời sống CCB trong huyện ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,31%. Hàng năm, 100% cơ sở hội và Hội CCB huyện đạt trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB huyện Đông Hưng phấn đấu: 95% hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 95% trở lên đối tượng đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào hội; 100% hội viên CCB được mẫu tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm có trên 95% tổ chức hội đạt trong sạch, vững mạnh, 95% trở lên hội viên đạt CCB gương mẫu...

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu đi đại hội cấp trên.

	Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398
Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 5/7	
Thế giới: Hơn 555,3 triệu ca mắc Covid-19 Tính đến chiều ngày 5/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 555,3 triệu ca, trong đó hơn 6,36 triệu người đã tử vong.	
Việt Nam: Ghi nhận 989 ca mắc Covid-19 mới Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 5/7 cho biết, ca mắc Covid-19 mới tăng lên 989 ca, tăng 304 ca so với ngày trước đó. Trong ngày số ca khỏi bệnh gấp gần 10 lần so ca mắc mới. Có 1 F0 tại Quảng Ninh tử vong.	
Trong ngày có 359.805 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là gần 233,9 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 8,5 triệu mũi.	
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 30 ca.	
Thái Bình: Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế giảm còn 7 bệnh nhân	
	
Nhân viên y tế khám sàng lọc sức khỏe cho học sinh trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19.	
Trong ngày, các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế giảm còn 7 bệnh nhân.	
Tính đến hết ngày 4/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,92 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 3,48 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 304.769 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 140.854 mũi.	
ĐÀNG ANH	
SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19	
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 7/2/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, góp ý dự thảo quy định mới. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy. Các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

Sau 8 năm triển khai thực hiện, Quy định số 228-QĐ/TW đã góp phần quan trọng đưa công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài ngày càng đi vào nền nếp, góp phần phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên ở nước ngoài trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Các nhiệm vụ đang triển tại Quy định số 228-QĐ/TW về cơ bản phù hợp, sinh hoạt đảng được cải thiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp các cấp ủy đảng trong và ngoài nước làm tốt hơn công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên ra nước ngoài ngắn hạn, sinh hoạt tạm thời, đảng viên lao động. Nhận xét chính trị, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng

VẮC-XIN VẪN LÀ VŨ KHÍ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương. Dự họp có các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị tới dự.

Số ca mắc mới, tử vong giảm mạnh

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, cả

HƠN 42.000 LƯỢT HỘI VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

nghèo bền vững”; các trọng xây dựng và phát triển mô hình kinh tế có hiệu quả; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể để có thêm kiến thức, cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá phân bón, thuốc ăn chăn nuôi, giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí sản xuất của nông dân

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG